

Số: 39 /CD-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2023



CÔNG ĐIỆN

Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch,
Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN *điện:*

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh;
- Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024, dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng mạnh, tạo áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh phục vụ Nhân dân vui Tết đón Xuân và thực hiện nghiêm Công điện số 1300/CD-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải

- Xây dựng và triển khai kế hoạch vận tải khách dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2024. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết, Lễ hội Xuân 2024.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung triển khai công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý. Đặc biệt, không để mặt đường có ổ gà, sình lún, hằn lún sâu ảnh hưởng đến an toàn giao thông; kiểm tra, rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ, vạch sơn kẻ đường, biển báo, cọc tiêu để sửa chữa khắc phục nếu có hiện tượng mất an toàn. Chỉ đạo các đơn vị thi công trên đường đang khai thác phải trả lại lòng đường phục vụ Nhân dân đi lại, nhất là các tuyến trong đô thị (hoàn thành trước 01 tuần trước khi nghỉ Tết Nguyên đán); có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên, người lao động trực gác, hướng dẫn, điều tiết giao thông trong trường hợp cần thiết.

- Tập trung đôn đốc các đơn vị, địa phương phối hợp ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh, nhất là trong đợt cao điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024; xử lý nghiêm các tổ chức,



cá nhân vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đặc biệt các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường: xây dựng lều, quán, ki ốt bán hàng, dựng rạp để vật tư, hàng hóa trong phạm vi lòng, lề đường taluy, đầu nối trái phép...

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị thi công trên đường đang khai thác không thực hiện đầy đủ các quy định để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (không bố trí nhân lực, biển báo, rào chắn, biển cảnh báo...).

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông vận tải; trọng tâm là hoạt động vận tải khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; phối hợp các lực lượng chức năng xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi: Kinh doanh vận tải không đủ điều kiện; vi phạm quy định về giải quyết cho xe ra, vào bến; chở vượt quá số người quy định; nâng giá vé, giá cước vận tải trái quy định; chạy sai hành trình vận tải; đón, trả khách sai quy định... Chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải trên các phương tiện vận tải khách công cộng; bố trí cán bộ trực, tiếp nhận và xử lý thông tin từ đường dây nóng 24/24 giờ trong các ngày cao điểm.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về tốc độ; vi phạm nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái phép; chở quá tải trọng, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không mặc áo phao khi đi đò, phương tiện thủy không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp...

- Chủ động lên phương án ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động hàng không, đường sắt, tại các bến khách ngang sông, bến tàu chở khách, trên các tuyến, luồng đường thủy nội địa.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện chế độ trực, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Tết Giáp Thìn như sau:

+ **Báo cáo ngày:** Từ ngày 08/02/2024 đến ngày 14/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn âm lịch), báo cáo hàng ngày về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước 11 giờ hàng ngày (chuyển trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành - VNPT iOffice, hoặc Fax, hoặc Email vpattgt@gmail.com).

+ **Báo cáo tổng hợp 07 ngày nghỉ Tết:** Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Tết Giáp Thìn từ ngày

08/02/2024 đến ngày 14/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn âm lịch), so sánh với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh **trước 11 giờ ngày 14/02/2024** để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

3. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ trì tham mưu theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Công điện này. Hàng ngày, tổng hợp báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, từ ngày 08/02/2024 đến ngày 14/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn âm lịch) gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh trước 14 giờ hàng ngày; báo cáo tổng hợp của 07 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 trước 14 giờ ngày 14/02/2024.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Nghệ An: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong các ngày cao điểm các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2024 trên các bản tin thời sự, các bài viết chuyên đề; kịp thời phản ánh các tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cảnh báo các nguyên nhân gia tăng tai nạn giao thông trong dịp Tết. Cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết và tại khu vực diễn ra Lễ hội Xuân trong các bản tin thời sự; hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, tránh ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm.

5. Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch tổ chức về sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông tích cực cho các đội, trạm y tế cơ sở tại địa phương. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người khi xảy ra tai nạn giao thông.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan: Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm theo dõi địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An (Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An), tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm tuyên truyền thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường bộ, đường sắt; bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân và người tham gia giao



thông tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT), tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lần chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh; tăng cường quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông, không để tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh gây cản trở giao thông.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát, nghiên cứu, bố trí các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên địa bàn, bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị... Xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán, đổ rác, đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết.

- Xử lý dứt điểm các điểm, vị trí bị sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường địa phương (đường huyện, đường xã); rà soát công tác bảo đảm ATGT trên đường bộ đang khai thác; xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị quản lý công trình, các đơn vị thi công có hành vi vi phạm về bảo đảm ATGT các bất cập tại các bến khách ngang sông, dọc sông, các cầu treo. Đình chỉ hoạt động đối với các bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động, các phương tiện chở người không được đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị ngành đường sắt, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đôn đốc UBND cấp xã xử lý đảm bảo an toàn tại các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh. Giao UBND các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thành phố Vinh lập Tổ cảnh giới và thực hiện ngay phương án chốt gác tại 05 vị trí lối đi tự mở cụ thể: (km 267+500 xã Diễn Trường; Km 287+348 xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu; Km 299+625 xã Nghi Yên, Nghi Lộc; Km 321+870 phường Vinh Tân, thành phố Vinh; Km 325+885 xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên). Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ cảnh giới theo quy định, nhất là trong đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024.

8. Đề nghị Khu quản lý đường bộ II

- Chỉ đạo thực hiện các phân việc về công tác bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ thuộc thẩm quyền quản lý;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, bảo đảm cho người và phương tiện giao thông lưu thông an toàn, thuận tiện nhằm hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông theo thẩm quyền.

- Rà soát bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho Nhân dân vui Xuân đón Tết. Có phương án tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

- Chỉ đạo Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh và Công ty TNHH 02 Thành viên BOT QL.1 Cienco 4 - Tổng công ty 319 thực hiện đầy đủ, đúng quy định về quản lý, bảo trì, khai thác đường bộ đối với các công trình giao thông được giao quản lý; sơn, kẻ lại các báo hiệu đường bộ, các vạch, gờ giảm tốc bị mờ, bị hỏng; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện tại các Trạm thu phí để điều tiết giao thông khi mật độ phương tiện tăng đột biến. Thực hiện triệt để phương thức thu phí điện tử không dừng, chủ động mở trạm, tạm dừng thu phí để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện này; tổng hợp báo cáo 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 08/02/2024 đến ngày 14/02/2024 (*tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn âm lịch*) gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước 11 giờ ngày 14/02/2024 để theo dõi, tổng hợp báo cáo. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) để hướng dẫn, chỉ đạo./.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VTUB, NC (TP, Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Vinh

